

LED Expo Thailand + Light ASEAN 2019 ผืนภ กำลังชูไฮไลต์ใหม่ล่าสุด กับ 3 กิจกรรม และ 4 โซน พิเศษ ยกกระดับอุตฯ แสงสว่าง และหลอดไฟแอลอีดี ไทย



กรุงเทพฯ วันที่ 3 เมษายน 2562 –บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด จัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแสงสว่างที่จะได้มาพบปะ และอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันสำหรับแอลอีดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลายเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายไฟแอลอีดี เทคโนโลยีแอลอีดีสำหรับอุตสาหกรรม ความบันเทิง และเกษตรกรรม เป็นต้น ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจให้ทั้งผู้ร่วมแสดงสินค้า และผู้เข้าชม งาน

มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เผยว่า “สำหรับก้าวต่อไปของการจัดงาน LED Expo Thailand คือแบ่งกลุ่มการจัดแสดงสินค้าให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้แสดงสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสินค้าสามารถพบกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม และง่ายยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าว ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมไฮไลต์ คือ LED Technical Conference การแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการด้านเทคโนโลยี แอลอีดีโดยผู้เชี่ยวชาญ Lighting Demonstration พื้นที่พิเศษมีจัดแสดงระบบแสงสว่างและการออกแบบนวัตกรรม ด้านแสงสว่างที่ทันสมัย และ BUILD สัมมนาที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนแสดงสินค้า 4 รูปแบบคือ Smart Lighting & Smart City Zone โซนจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับเมืองอัจฉริยะ Made in Thailand โซนแสดงผลผลิตภัณฑ์แอลอีดีจากผู้ประกอบการไทยชั้นนำ LED Signage พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและป้ายไฟแอลอีดี และ PCB Zone พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีแผ่นวงจร พิมพ์ที่มีศักยภาพสูง ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ตลาดไฟแอลอีดีของประเทศไทยคิดเป็น 12% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ด้วยอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของ CAGR 30% ในช่วงปี 2558 – 2563 และในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ จะเห็นได้ว่างาน LED Expo Thailand เป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ร่วมแสดง

สินค้าสามารถเข้าถึงตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และพบปะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแสงสว่าง ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงาน LED Expo Thailand และสำหรับผู้เข้าชมงานจะได้ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยในโลกของแอลอีดี และแอปพลิเคชัน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2019 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ledexpothailand.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน

MEX Exhibitions Pvt. Ltd.

บริษัท เม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด เป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมโฆษณา มีประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 20 ปี และด้านการจัดงานแสดงสินค้ามากกว่า 16 ปี โดยทางบริษัท เป็นผู้นำตลาดในการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในการอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ มากกว่า 100 งาน ทั้งในอินเดีย ดูไบ สิงคโปร์ และไทย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงานอีเวนต์ต่างๆ อิมแพ็ค ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม

www.impact.co.th

สื่อมวลชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

กัญญ์สิริ แก่นทอง

PR Executive

kansiris@impact.co.th

+66 (0) 2 833 5308